

Số: 53/BC-HĐND

Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra Báo cáo số 1167/BC-CTHADS
ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tư.

Tnực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tư, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp để thẩm tra Báo cáo số 1167/BC-CTHADS ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày báo cáo; ý kiến của các vị đại biểu, lãnh đạo và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra, cụ thể như sau:

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy: Năm 2021, hoạt động của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã có nhiều nỗ lực và cố gắng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thi hành án, kết quả năm 2021 đã giải quyết xong về việc đạt tỷ lệ 53,39%; giải quyết xong về tiền đạt tỷ lệ 55,64%. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, giải quyết kịp thời¹.

Tuy nhiên, việc giải quyết tỷ lệ thi hành án về việc và tiền chưa đạt chỉ tiêu Tổng Cục Thi hành án dân sự giao (*còn thiếu 11,26% về việc và thiếu 14,45% về tiền*). Đồng thời, qua kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm trong quá trình hoạt động của cơ quan thi hành án như: Một số việc có vi phạm trong việc thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; thanh toán tiền trích đo địa chính không đúng; ra quyết định thi hành án không đúng nội dung đơn yêu cầu thi hành án của đương sự; chậm tổ chức thi hành án.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự cần có giải pháp khắc phục các nội dung nêu trên và tăng cường hơn nữa công tác chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết thi hành án, hạn chế thấp nhất việc Chấp hành viên vi phạm quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Ban Pháp chế đề nghị Cơ quan Thi hành án dân sự thống kê phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Thi hành án dân sự về việc, về tiền đủ điều kiện nhưng chưa thi hành, nguyên nhân chưa thi hành

¹ Đã tiếp nhận 85 đơn (72 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo), sau khi phân loại, xử lý có 43 đơn (35 đơn khiếu nại và 08 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết, kết quả đã giải quyết xong 43/43 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND tỉnh nắm thông tin, giám sát và có kiến nghị với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo số 1167/BC-CTHADS ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tư xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh(b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT-BPC (G).

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Thái Thanh Bình